

Â

CatBuiPhuVan

chuyên

## Học hỏi noi Đức Maria cách gì Lời Thiên Chúa

**(Đài Vatican) Giảng noi Đức Maria, chúng ta phải học cách đón noi và gì Lời Thiên Chúa trong tâm noi.**

Đánh dấu ngày Trái Tim Vn Sách Đức Trinh Nữ Maria trong Thánh Sách Bấy, Đức Thánh Cha Phanxicô noi noi nh noi Đức Maria th m như noi Lời

*Thiên Chúa trong cuộc sống của Mẹ, bng cách suy noi m và t hoi đâu là s dĩ p mà Chúa gĩ đ n cho Mẹ qua Lời Ngài. Đức Thánh Cha nói, đây là ý nghĩa của việc "gìn giữ".*

Đức Thánh Cha Phanxicô tri noi khai bài giảng xung quanh 2 chủ đề là ngc nhiên và gìn giữ, khi đi t đo noi Tin Mừng trong ngày theo thánh Luca chương II. Đo noi tin mng k Lời thái đ ngc nhiên của các kinh s khi nghe Đức Giêsu giảng dạy trong đ n th và việc Đức Maria gìn giữ Lời Thiên Chúa trong lòng. S ngc nhiên – Đức Thánh Cha noi noi xét- "còn noi n c noi m vui: nó là kho nh kh c mà Lời Thiên Chúa đ n, gieo vào trong lòng chúng ta." Tuy nhiên – Đức Thánh Cha căn d n- **"chúng ta không th c mỗi s ng trong s kinh ng c", dĩ u đó phải đ c "gìn giữ trong lòng" su t c cu c dĩ. Và đây chính xác là dĩ u mà Đức Maria đã làm, khi Mẹ "ngc nhiên" và gì Lời "Lời Thiên Chúa" trong lòng:**

"Gì Lời Thiên Chúa trong lòng: dĩ u này có nghĩa là gì? Tôi có đón noi noi Lời, noi sau đó dĩ m t cái bình, dĩ t Lời vào trong bình và gì nó dĩ đó không? Không. Gì Lời Thiên Chúa có nghĩa là lòng chúng ta m ra, m ra cho Lời t a noi dĩ t m ra dĩ đón dĩ y h t gì ng. Lời Thiên Chúa là

hạt giống và đất gieo trồng. Và Đức Giêsu nói cho chúng ta biết điều gì xảy ra đối với các hạt giống: một số hạt rơi xuống đất, và chim bay đến ăn mất; Lũ này không được gieo, nhưng tâm hồn này không biết cách đón nhận nó".

Nhưng hạt khác, ngài nói, rơi vào đất sỏi đá và chết đi. Đức Giêsu nói rằng "hạt không biết cách gieo, vì Lũ Thiên Chúa biết vì hạt không kiên nhẫn. Khi đau khổ đến, hạt quên mất." Đức Thánh Cha nói rằng Lũ Thiên Chúa có thể thối rữa rơi vào mảnh đất chết chóc của chuồng bò, bãi hoang, đống rơm gai góc. Và Đức Thánh Cha hỏi: gai góc đây có ý nghĩa gì? Đức Giêsu giải thích khi Ngài nói đến "số bám víu vào cái gì vô ích, các thói hư tật xấu". Đức Thánh Cha Phanxicô nói **"giống Lũ Thiên Chúa nghĩa là thối rữa xuyên suy niệm và nhưng điều mà Lũ này nói về chúng ta và nhưng gì xảy ra trong cuộc sống cá nhân quý vị".** Và **"đây là điều Đức Maria đã làm"**, mà đã **"tự hiến và thối rữa"**. Đức Thánh Cha nói: "Đây là một công trình tâm linh thối rữa vĩ đại".

MỜI XEM TIẾP: <http://www.cungmedonghanh.com/hoc-hoi-theo-duc-maria-dtc-phanxico/>

--